

Số: 214 /BC-UBND

Cà Mau, ngày 05 tháng 7 năm 2022

HỎA TỐC

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ và trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa X

Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ và trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa X, cụ thể như sau:

A. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TỪ ĐẦU NHIỆM KỲ

Trước và sau kỳ họp thứ Tư, UBND tỉnh nhận được 27 ý kiến, kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến, trong đó đã giải thích, làm rõ 06 ý kiến và chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện 21 kiến nghị của cử tri (*Báo cáo số 349/BC-UBND ngày 29/11/2021 và Báo cáo số 38/BC-UBND ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh*); kết quả thực hiện các nội dung đến nay như sau:

I. Các nội dung đã giải thích, làm rõ tại Báo cáo số 349/BC-UBND ngày 29/11/2021 và Báo cáo số 38/BC-UBND ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh

1. Cử tri Khóm 6, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển kiến nghị mở rộng, xây dựng lộ để đầu nối tuyến đường Hồ Chí Minh với Cảng cá Rạch Gốc.

2. Cử tri Phường 5, thành phố Cà Mau kiến nghị nên điều chỉnh lại tên địa danh những xã mang tên các anh hùng, liệt sĩ thì không nên gắn thêm A, B, C hoặc Đông, Tây, Nam, Bắc.

3. Cử tri xã Khánh Lâm, huyện U Minh; thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển và xã Phú Hưng, huyện Cái Nước kiến nghị hỗ trợ, bổ sung kinh phí hoạt động cho các lực lượng phòng, chống dịch COVID-19.

4. Cử tri ấp Thọ Mai, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân kiến nghị có giải pháp để học sinh sớm trở lại trường.

5. Cử tri ấp Ông Bích, xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời kiến nghị sớm hoàn thành công trình Trạm bơm công Ông Bích.

6. Cử tri ấp Rau Dừa B, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước kiến nghị có giải pháp cải cách chính sách tiền lương để nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thời gian tới.

II. Kết quả thực hiện các nội dung sau khi trả lời các kiến nghị của cử tri

1. *Cử tri xã Khánh Lâm, huyện U Minh kiến nghị đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi khép kín (có trạm bơm) để kịp thời tháo úng, xả phèn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện mô hình sản xuất lúa hữu cơ và phát triển nghề nuôi cá đồng truyền thống.*

Vấn đề này, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với địa phương, đơn vị có liên quan khảo sát, triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị của cử tri. Đến nay, các đơn vị chức năng đã thực hiện nạo vét, kết hợp tôn tạo bờ bao đối với tuyến Kênh Hậu 500; tuyến T29 đã được đầu tư hoàn chỉnh về cao trình bờ bao cũng như mặt đường giao thông; tuyến T90 hiện nay vẫn còn đáp ứng yêu cầu về chống tràn; tuyến T93 đã được UBND tỉnh đưa vào danh mục đầu tư từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, dự kiến thực hiện trong năm 2023.

Riêng việc đầu tư trạm bơm Kênh Hậu 500 (bờ Bắc) đã được cấp có thẩm quyền xem xét và đưa vào Dự án Hệ thống Thủy lợi tiểu vùng II, III, V Cà Mau. Tuy nhiên, do còn khó khăn về nguồn vốn nên chưa thể thực hiện đầu tư. Hiện nay nguồn ngân sách của tỉnh có hạn, chưa đảm bảo khả năng đầu tư các hệ thống công trình thủy lợi; trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương để đầu tư, phục vụ tốt hơn nhu cầu sản xuất của người dân trong khu vực.

2. *Cử tri Khóm 4, Khóm 5, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân kiến nghị nạo vét cửa biển Cái Đôi Vàm.*

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải khẩn trương lập điều chỉnh dự án do trong quá trình thực hiện có sự thay đổi quy định của pháp luật liên quan. Đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tại Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 09/6/2022, Sở Giao thông vận tải đang tập trung, khẩn trương tiến hành tổ chức lựa chọn nhà đầu tư để sớm triển khai thi công nạo vét, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra vào cửa biển của ngư dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. *Cử tri trên địa bàn các xã Phú Hưng, huyện Cái Nước; Xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau; xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân kiến nghị cần có giải pháp bình ổn giá nhiên liệu, nguyên liệu, vật tư đầu vào cho sản xuất, chăn nuôi và tạo đầu ra cho nông sản.*

Việc bình ổn giá nhiên liệu, vật tư đầu vào và tạo đầu ra cho sản xuất, được các cấp, các ngành thực hiện thường xuyên, liên tục, với nhiều giải pháp: (1) theo dõi sát sao giá các loại vật tư, nhiên liệu phục vụ sản xuất, hướng dẫn người dân có kế hoạch sản xuất phù hợp, hiệu quả; (2) hỗ trợ nhân rộng mô hình sản xuất theo liên kết chuỗi giá trị, hình thành vùng sản xuất tập trung, liên kết nông dân và doanh nghiệp cung ứng con giống, vật tư đầu vào, bao tiêu sản phẩm đầu ra; (3) đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ hàng hóa nông sản của tỉnh;... qua đó, góp phần bình ổn giá vật tư đầu vào và tạo đầu ra cho sản phẩm nông sản. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giá vật liệu xây dựng và giá xăng, dầu tiếp

tục tăng, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sản xuất của người dân; đây là tình hình chung của cả nước.

UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên và các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương thống nhất trong cả nước; kiên nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm có giải pháp bình ổn giá nhiên liệu;... góp phần tháo gỡ khó khăn trong sản xuất và đời sống của người dân.

4. Cử tri Phường 5 và xã Tân Thành, thành phố Cà Mau kiến nghị tìm đầu ra cho thương hiệu cá chình, cá bống tượng.

Đối với việc tìm đầu ra tiêu thụ cá chình, cá bống tượng, các ngành chức năng của tỉnh đã tích cực phối hợp, hỗ trợ người nuôi trong việc thực hiện liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Thời gian gần đây, giá cá chình, cá bống tượng đã tăng trở lại (giá cá chình loại 1 dao động từ 430.000 - 450.000 đồng; giá cá bống tượng loại 1 dao động từ 420.000 - 430.000 đồng), thị trường tiêu thụ ổn định, các hoạt động sản xuất diễn ra bình thường. Riêng đối với việc xây dựng vùng nuôi đạt chuẩn gắn với chỉ dẫn địa lý, chưa thực hiện được do sản lượng cá thương phẩm không ổn định, số hộ nuôi không được duy trì thường xuyên, chi phí cao. Để phát triển sản xuất cá chình, cá bống tượng ổn định trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương phối hợp với các ngành chức năng tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ; hướng dẫn người dân sản xuất đúng lịch thời vụ và nhu cầu thị trường; đa dạng hóa các sản phẩm sau thu hoạch gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

5. Cử tri ấp Nhà Luân, xã Tam Giang, huyện Năm Căn, phản ánh, theo Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 22/09/2010 của UBND tỉnh Cà Mau tỷ lệ ăn chia cây rừng cho dân hưởng 6% nhưng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến (Công ty Ngọc Hiến) thực hiện chỉ 2,5%. Kiến nghị làm rõ vấn đề này để bảo vệ quyền lợi của người dân.

Về nội dung này, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến đã tổ chức họp dân để phân tích, giải thích rõ cách thức tính toán, phân chia sản phẩm theo quy định; đồng thời Công ty đã có Công văn số 42/CV- Cty ngày 13/12/2021 gửi UBND huyện Năm Căn để trả lời cử tri. Theo đó, việc phân chia lợi nhuận thực hiện theo thỏa thuận giữa chủ rừng với hộ nhận khoán (theo quy định Luật Lâm nghiệp và Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ); trong đó, bình quân hộ nhận khoán hưởng 95% lợi nhuận/năm sau khi trừ các chi phí đối với vốn trồng rừng do hộ dân đầu tư và hộ nhận khoán hưởng 63,5% lợi nhuận/năm sau khi trừ các chi phí đối với vốn trồng rừng do Công ty đầu tư. Đến nay, các hộ dân đã hiểu, thực hiện đúng hợp đồng, không còn yêu cầu, khiếu nại về nội dung nêu trên.

6. Cử tri ấp Bông Súng, xã Tam Giang, huyện Năm Căn phản ánh đất lâm phân trên địa bàn hiện do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến quản lý nên người dân gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển kinh tế gia đình. Kiến nghị

giao phân đất lâm phần trên địa bàn cho UBND xã quản lý.

Hiện nay Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến đang thực hiện sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ và Phương án sử dụng đất của Công ty chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt; do đó, chưa đủ cơ sở để cấp thẩm quyền xem xét, thu hồi đất, giao đất về địa phương quản lý và giao đất cho các hộ dân. UBND tỉnh đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến quản lý đất chặt chẽ, đúng quy định; đồng thời, tạo điều kiện tốt nhất theo quy định để các hộ dân sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

7. Cử tri ấp Mai Hoa, xã Tam Giang Đông phản ánh thủy triều thường xuyên dâng cao, gây sạt lở, làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân nên những hộ dân muốn sên vét cải tạo kênh mương, khai thác, tĩa thưa rừng, gia cố bờ bao nhưng Ban Quản lý rừng phòng hộ Tam Giang không cho phép (do trong phạm vi 300 m từ mé biển vào), kiến nghị cho người dân được thực hiện các công việc nêu trên; đồng thời hướng dẫn người dân về cơ sở xác định mốc giới 300m từ mé biển vào để người dân thực hiện đúng theo quy định.

Về nội dung này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã rà soát và hướng dẫn các chủ rừng thực hiện tại Công văn số 4515/SNN-KL ngày 09/12/2021. Theo đó, đối với khu vực bờ biển bị xói lở không thực hiện sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp ở rừng phòng hộ trong phạm vi tối thiểu 150m tính từ biển trở vào đất liền (điểm b, khoản 5, Điều 7 và khoản 1 điều 25 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ), chủ rừng phải trực tiếp quản lý, bảo vệ phát triển rừng khu vực này để tăng khả năng phòng hộ ven biển. Riêng đối với diện tích liền kề phía trong (giáp khu vực phạm vi tối thiểu 150 m) của các hộ gia đình, cá nhân nhận khoán trước đây, các Ban quản lý rừng phòng hộ rà soát, xem xét từng khu vực, từng trường hợp cụ thể, thực hiện trình tự, thủ tục giao khoán theo quy định hoặc thực hiện di dời theo chính sách hiện hành. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Tam Giang phối hợp với chính quyền địa phương triển khai đến từng địa bàn, hướng dẫn hộ dân tổ chức thực hiện sên, vét cải tạo kênh mương, khai thác, tĩa thưa rừng, gia cố bờ bao theo đúng quy định. Đến nay, các hộ dân đã hiểu, chấp hành theo quy định, không còn yêu cầu, khiếu nại về nội dung nêu trên.

8. Cử tri xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi đề nghị tỉnh kiến nghị với Trung ương tăng nguồn kinh phí hỗ trợ để thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai, chống biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Về vấn đề này, UBND tỉnh đã và đang tiếp tục kiến nghị Trung ương hỗ trợ; trong đó, đã đề xuất, kiến nghị thực hiện một số dự án đầu tư quy mô lớn như: Dự án cải thiện hệ thống thủy lợi các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu vay vốn ODA Nhật Bản, với tổng kinh phí đề xuất 3.198 tỷ đồng (tại Công văn số 2770/UBND-XD ngày 03/6/2021, Công văn số 207/UBND-XD ngày 12/01/2022); Dự án xây dựng hạ tầng bảo vệ bờ biển tổng hợp, phòng, chống xói lở, chống mất đất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức (KFW), với tổng kinh phí đề xuất 1.308 tỷ đồng (tại

Công văn số 2549/UBND-XD ngày 04/5/2022);... Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục rà soát, đề xuất các nguồn vốn Trung ương hỗ trợ và bố trí các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần ổn định sản xuất và đời sống của người dân.

9. Cử tri ấp 11, 12, 14 và 15 thuộc xã Khánh Lâm, huyện U Minh kiến nghị sớm đầu tư Trạm cấp nước sạch trên địa bàn (trên cơ sở sử dụng giếng khoan đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường đầu tư năm 2016).

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, tham mưu đề xuất bố trí hoặc lồng ghép nguồn kinh phí đầu tư xây dựng đường ống và các hạng mục phụ trợ, nhằm sớm khai thác các giếng khoan phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân. Tuy nhiên, do ngân sách nhà nước còn khó khăn nên đến nay chưa được bố trí nguồn kinh phí để thực hiện. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ xem xét, cân đối nguồn kinh phí phù hợp để sớm đầu tư, phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân.

10. Cử tri Xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau phản ánh một số Công ty, xí nghiệp tại Khu Công nghiệp Hòa Trung xả thải ra môi trường, gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến sức khỏe, nuôi trồng thủy sản của người dân. Kiến nghị thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm.

Hiện nay, tình hình ô nhiễm do mùi hôi và nước thải tại khu vực đã cơ bản được khắc phục. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở vi phạm, tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở nghiêm chỉnh chấp hành việc vận hành các công trình bảo vệ môi trường, vận hành xử lý nước thải đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị, Tổ Kiểm tra liên ngành về bảo vệ môi trường, Tổ Tự quản về môi trường Xã Lương Thế Trân tiến hành kiểm tra đột xuất một số cơ sở trên địa bàn; đồng thời, tiến hành khảo sát công tác bảo vệ môi trường và tình hình sản xuất của các cơ sở sản xuất trong Khu công nghiệp Hòa Trung; theo đó, tất cả các cơ sở sản xuất đã được đầu tư hệ thống xử lý nước thải; đối với các cơ sở có loại hình sản xuất có phát sinh mùi hôi, đã đầu tư hệ thống thu gom, xử lý khí thải khép kín theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt. Tuy nhiên, vẫn còn một số thời điểm có phát sinh mùi hôi phát tán cục bộ trong thời gian nhất định. Thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp để hạn chế việc gây ô nhiễm đến mức thấp nhất; đồng thời, kêu gọi người dân tích cực tham gia giám sát, khi phát hiện các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm về xả thải, thông báo ngay đến chính quyền địa phương để phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý đúng quy định.

11. Cử tri Xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau phản ánh cơ sở hạ tầng Khu đô thị Hoàng Tâm bị xuống cấp, hệ thống thoát nước không đảm bảo, cỏ dại mọc nhiều, kiến nghị xử lý.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng kiểm tra và làm việc với chủ đầu tư về nội dung phản ánh của cử tri; đến nay, Chủ đầu tư đã hoàn thành đạt khoảng 97% khối lượng hệ thống hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường trong dự án (phần đất đã giải phóng mặt bằng). Về thoát nước, đã hoàn thành cửa xả đường số 09. Riêng, cửa xả cuối tuyến đường số 07 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và đang triển khai thi công, dự kiến sẽ sớm hoàn thành và khắc phục được tình trạng ngập úng cục bộ (02 vị trí này trước đây vướng giải phóng mặt bằng, không thi công được nên khi mưa lớn nước không thoát được ra sông, gây ngập úng cục bộ dự án).

12. Cử tri Phường 5 và xã Tân Thành, thành phố Cà Mau phản ánh Dự án Đông Bắc còn một số lô đất chưa đầu tư xây dựng, cỏ sậy mọc um tùm, kiến nghị có giải pháp khắc phục.

Qua rà soát, các lô đất chưa được đầu tư xây dựng đã giao mặt bằng cho cơ quan Trung ương có trụ sở đóng trên địa bàn và các sở, ngành tỉnh để xây dựng trụ sở và một số hộ dân. Việc này, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố Cà Mau thường xuyên vận động tổ chức, cá nhân nêu trên thực hiện dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát hoang bụi rậm; tuy nhiên, việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường của các tổ chức, cá nhân vẫn chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục. Thời gian tới, UBND tỉnh giao UBND thành phố Cà Mau tiếp tục vận động tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát hoang bụi rậm để đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường khu vực đô thị.

13. Cử tri Phường 5 và xã Tân Thành, thành phố Cà Mau kiến nghị cần có chiến lược cụ thể về ưu đãi thuế đất, kêu gọi các nhà đầu tư lớn về Cà Mau đầu tư phát triển, ...; rà soát lại quy hoạch trước đây, hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết mới ngắn hạn, dài hạn, quy hoạch khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chợ, khu dân cư đô thị, khu tái định cư trọng điểm, ... và công bố rộng rãi cho nhân dân biết.

Về các chính sách ưu đãi để kêu gọi các nhà đầu tư lớn về Cà Mau, UBND tỉnh đã giải thích, làm rõ tại Báo cáo số 349/BC-UBND ngày 29/11/2021. Đối với công tác quy hoạch, hiện nay, tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hiện đang lấy ý kiến các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và các sở, ban, ngành địa phương cấp tỉnh. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành sớm hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung Khu Kinh tế Năm Căn; rà soát, cập nhật bổ sung, điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch 03 đô thị động lực của tỉnh và từng bước hoàn chỉnh các quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch chuyên ngành nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Về công tác công bố quy hoạch, UBND tỉnh đã thường xuyên đôn đốc, yêu cầu và các ngành, địa phương cũng đã công bố, công khai kịp thời các quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

14. Cử tri ấp Xẻo Đước, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân phản ánh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên sản xuất, đời sống người dân gặp khó khăn. Kiến nghị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giảm lãi suất cho người dân; hỗ trợ vốn cho những hộ khó khăn để khôi phục sản xuất.

Để kịp thời hỗ trợ khách hàng vay vốn sớm ổn định hoạt động kinh doanh, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thực hiện các chính sách của Chính phủ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh các huyện, thành phố chủ động phối hợp với chính quyền địa phương triển khai quyết liệt, trách nhiệm; kết quả thực hiện đến nay như sau:

- Về giảm lãi suất cho vay: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau đã đồng loạt giảm lãi suất cho vay so với mức lãi suất đã cho vay với 92.853 khách hàng, số tiền lãi đã giảm 58 tỷ đồng (*so với số liệu tại Báo cáo số 349/BC-UBND, tăng 13.055 khách hàng và số tiền lãi đã giảm cho khách hàng tăng 5 tỷ đồng*). Trong đó, khách hàng vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Phú Tân được miễn, giảm lãi suất số tiền 6,3 tỷ đồng, riêng ấp Xẻo Đước được giảm 90 triệu đồng.

- Về giải ngân, hỗ trợ vốn vay: Dư nợ cho vay huyện Phú Tân là 1.559 tỷ đồng; riêng xã Phú Mỹ có dư nợ lên đến 161 tỷ đồng, trong đó ấp Xẻo Đước có dư nợ trên 21 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau tiếp tục rà soát, khảo sát, tiếp cận nhu cầu vay vốn, xem xét cho vay kịp thời các trường hợp đủ điều kiện vay vốn theo quy định, cũng như có những giải pháp phù hợp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm hỗ trợ kịp thời, chia sẻ khó khăn với người dân (như cơ cấu nợ, miễn, giảm lãi, phí...).

15. Cử tri trên địa bàn thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước phản ánh hiện nay có nhiều người tham gia BHXH tự nguyện nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên cuộc sống của người dân gặp khó khăn, kiến nghị có chính sách hỗ trợ một phần mức đóng BHXH tự nguyện cho đối tượng này.

Hiện nay, các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện được hỗ trợ tiền đóng BHXH theo quy định tại khoản 1, Điều 14 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ. Đối với kiến nghị của cử tri, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã báo cáo, kiến nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan có liên quan về việc người tham gia BHXH tự nguyện gặp khó khăn về tài chính do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19; hiện đang được cơ quan cấp thẩm quyền Trung ương xem xét, xử lý. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh đang tiến hành rà soát, tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh hỗ trợ thêm 10% mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện thuộc nhóm đối tượng khác.

16. Cử tri Thị trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời và xã Phú Hưng, huyện Cái Nước kiến nghị bổ sung, thêm một số đối tượng lao động tự do như tài xế, người làm thuê (mộc, nhôm, sắt, điện), rửa xe, vá xe, bốc xếp; thợ lắp keo, thợ làm chần ga, gói nệm, làm rập cua, làm lú, kéo tôm... vào các đối tượng được hưởng chế độ, chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021) và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021) đã điều chỉnh, bổ sung một số đối tượng được hưởng các chính sách hỗ trợ. Đồng thời, để đảm bảo các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng trùng lặp giữa địa phương và Trung ương, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3052/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 quy định tiêu chí xác định đối tượng hoạt động, điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại khoản 21 Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cà Mau; theo đó, các nhóm đối tượng được hỗ trợ tại Quyết định nêu trên của UBND tỉnh đã bao gồm nhóm đối tượng theo kiến nghị của cử tri.

17. Cử tri ấp Xẻo Đước, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân kiến nghị có giải pháp giải quyết việc làm cho lực lượng lao động đi làm việc ngoài tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trở về địa phương.

Đối với lực lượng lao động đi làm việc ngoài tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trở về địa phương, UBND tỉnh đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch kết nối, phục hồi thị trường lao động và hỗ trợ lao động tìm kiếm việc làm như đã nêu tại Báo cáo số 349/BC-UBND ngày 29/11/2021. Hiện nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thường xuyên kết nối với các Trung tâm Dịch vụ việc làm của các tỉnh, thành phố lớn (Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai,...) và các doanh nghiệp ngoài tỉnh để hỗ trợ đưa lao động trở lại nơi làm việc ngoài tỉnh. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với các huyện, thành phố Cà Mau tổ chức tư vấn việc làm trực tiếp cho người lao động tại các xã, phường, thị trấn; tạo điều kiện cho lao động có nhu cầu phát triển kinh tế hộ gia đình được tiếp cận vốn vay giải quyết việc làm. Từ đầu năm đến nay, đã giải quyết việc làm cho 21.249 lao động, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh đã cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm với tổng số tiền 45 tỷ đồng; đến nay, tổng số lao động trở về địa phương phòng tránh dịch và về đón Tết là 114.444 người, đã trở lại thị trường lao động là 112.988 người, đạt 98,72% và đang tiếp tục hỗ trợ tìm việc làm cho 1.456 lao động.

18. Cử tri xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định để bố trí thêm biên chế chức danh Văn phòng Đảng ủy và một số chức danh chuyên về công tác Tổ chức - Kiểm tra đảng; tăng thêm một số chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm. Có chế độ hỗ trợ thêm cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp thuộc vùng biên giới, hải đảo, xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Chương trình 135 của Chính phủ.

19. Cử tri Thị trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời; xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi; Phường 5 và xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau kiến nghị nâng mức kinh phí bồi dưỡng người tham gia hoạt động ở ấp, khóm và nâng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã và ấp, khóm. Đồng thời, xem xét có chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách có thời gian giữ chức Trưởng khóm, ấp từ 10 năm trở lên.

Đối với các vấn đề này, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 06/6/2022 trình Thường trực HĐND tỉnh cho chủ trương sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh quy định số lượng,

chức danh, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau; xin chủ trương lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm nghị việc do sắp xếp tổ chức, nhân sự, và đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương tại Công văn số 119/HĐND-TT ngày 14/6/2022.

Để triển khai thực hiện chủ trương của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã thành lập Tổ biên tập soạn thảo dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND tại Quyết định số 1323/QĐ-UBND ngày 12/5/2022. Theo đó, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Tổ biên tập nghiên cứu kỹ các kiến nghị của cử tri xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi và cử tri Thị trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời và rà soát quy định đề đề xuất ban hành các chế độ, chính sách theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế.

20. Cử tri huyện Năm Căn phản ánh hiện nay, nguồn nước ở một số nơi bị ô nhiễm, không đảm bảo cho việc nuôi tôm của người dân. Việc kiểm định, xác định nguồn nước xả thải ô nhiễm, không ô nhiễm chưa được thực hiện cụ thể, như: Nước vuông tôm công nghiệp xả thải do tôm chết, do thu hoạch tôm, do thay nước nuôi tôm,... Kiến nghị cần có giải pháp kiểm định nguồn nước xả thải cụ thể, đảm bảo vệ sinh nguồn nước ổn định lâu dài để phục vụ việc nuôi tôm của người dân.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng của tỉnh đã lập kế hoạch và triển khai thực hiện kiểm tra, hướng dẫn khắc phục điều kiện nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, đa số người dân nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh đã nắm rõ và thực hiện đúng các quy định về điều kiện nuôi; hiểu rõ vai trò và trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường nuôi trồng thủy sản, từng bước ứng dụng, cải tiến quy trình nuôi có xử lý nước thải, chất thải như: Lọc tuần hoàn tái sử dụng nước thải, hầm biogas,... góp phần giảm thiểu xả nước thải ra môi trường bên ngoài. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ chưa đảm bảo điều kiện, chủ yếu là các tiêu chí về độ võng dây điện thấp và hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải chưa đảm bảo thể tích chứa. Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện thành phố Cà Mau tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuân thủ đúng theo các quy định; đồng thời, tăng tần suất kiểm tra, hướng dẫn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

21. Cử tri xã Viên An, huyện Ngọc Hiển phản ánh: thực hiện Bản án của Tòa án nhân dân tỉnh về việc thu hồi Khu đất 131 ha ở ấp So Đũa, xã Viên An giao về Ban Quản lý rừng phòng hộ Đất Mũi quản lý, được thực hiện từ năm 2014 đến nay, thời gian qua đã họp dân rất nhiều lần, hứa hỗ trợ đất ở, nhà ở và ăn chia sản phẩm cây rừng cho người dân ở khu vực này. Tuy nhiên, đến nay người dân chưa được hỗ trợ, kiến nghị giao đất, giao rừng, hỗ trợ nhà ở, đất ở hoặc tiền mua đất.

Về nội dung này, hiện nay, các cơ quan chức năng của tỉnh đang tập trung rà soát phương án xử lý để đảm bảo việc tổ chức thi hành Bản án đúng quy định của pháp luật; đồng thời, tạo điều kiện cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc khu vực 131ha, Tiểu khu 080 do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đất Mũi quản lý ổn định cuộc

sống, đảm bảo an sinh xã hội do phải chấp hành Bản án. UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện, nhằm sớm xử lý dứt điểm vấn đề này để người dân ổn định cuộc sống.

B. TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ SÁU

Thực hiện nội dung yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 60/BC-HĐND ngày 29/6/2022 về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa X, UBND tỉnh trả lời như sau:

I. Lĩnh vực kinh tế

1. Một số cử tri thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời phản ánh: Khu neo đậu, tránh trú bão tại thị trấn Sông Đốc hiện nay bị các phương tiện của doanh nghiệp chiếm đậu, gây khó khăn, cản trở cho các phương tiện đánh bắt thủy sản của người dân vào neo đậu khi có mưa, bão xảy ra. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng nêu trên.

Thời gian qua, Ban Quản lý các cảng cá và chính quyền địa phương đã tích cực quản lý các hoạt động tại Khu neo đậu tránh trú bão, trong đó có hoạt động neo đậu tàu thuyền; tuy nhiên, qua rà soát vẫn còn một số trường hợp lấn, chiếm lòng sông, xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ sản xuất và neo đậu các phương tiện tại khu vực chưa đảm bảo quy định. Để khắc phục tình trạng nêu trên, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có công trình xây dựng lấn, chiếm tại khu neo đậu tránh trú bão và yêu cầu các phương tiện neo đậu đúng quy định, đảm bảo các phương tiện vào neo đậu an toàn khi có thiên tai xảy ra.

2. Một số cử tri thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời và xã Tân Hải, huyện Phú Tân, phản ánh: Hiện nay giá xăng, dầu tăng cao, ảnh hưởng rất lớn đến việc khai thác thủy sản của ngư dân; theo thống kê chưa đầy đủ, tại thị trấn Sông Đốc có khoảng 30% phương tiện đánh bắt thủy sản với hơn 5.000 ngư phủ không thể ra khơi, do chi phí tăng cao, khai thác không hiệu quả. Kiến nghị UBND tỉnh có giải pháp hỗ trợ ngư dân trong thời gian tới.

Để góp phần bình ổn giá xăng, dầu trong bối cảnh giá xăng, dầu đang tăng cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu; và ngày 03/7/2022, Chính phủ tiếp tục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội giảm phí bảo vệ môi trường thêm 1.000 đồng/lít xăng, dầu để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 để hỗ trợ ngư dân bám biển, khai thác xa bờ. Sau khi Nghị định được ban hành, UBND tỉnh sẽ khẩn trương triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã và đang chỉ đạo: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Cà Mau triển khai các gói hỗ trợ lãi suất của Chính phủ đến các ngân hàng

thương mại để hỗ trợ cho các đối tượng; ngành thuế gia hạn, kéo dài thời gian nộp thuế đối với các đối tượng, trong đó có ngư dân làm nghề đánh bắt thủy sản; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương hỗ trợ ngư dân thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực khai thác thủy sản, hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản thực hiện các thủ tục xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác xuất khẩu; hướng dẫn ngư dân tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết để giảm chi phí.

3. Một số cử tri thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời phản ánh: Nhu cầu vận chuyển hàng hóa đường bộ đi và đến thị trấn Sông Đốc rất lớn, hiện nay đường vận chuyển nhỏ, tải trọng thấp, phải vận chuyển nhiều xe tải nhỏ, chi phí cao. Kiến nghị UBND tỉnh giải quyết khó khăn này, đồng thời có kế hoạch đầu tư đấu nối tuyến đường vận chuyển hàng hóa của dân cư Sông Đốc - Hòn Đá Bạc, Khánh Hội với tuyến cao tốc Cà Mau - Cần Thơ.

Hiện nay có 02 tuyến đường đi và đến thị trấn Sông Đốc: Tắc Thủ - Rạch Ráng - Sông Đốc (quy mô cấp V đồng bằng, mặt đường láng nhựa rộng 5,5m, tải trọng khai thác 13 tấn) và tuyến đường bờ Nam sông Ông Đốc (quy mô cấp IV đồng bằng, mặt đường láng nhựa rộng 7m, khai thác tải trọng trục 10 tấn). Hai tuyến đường được kết nối với nhau bằng Dự án cầu sông Ông Đốc tại thị trấn Sông Đốc; công trình đang thi công và dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Sau khi cầu sông Ông Đốc hoàn thành, sẽ từng bước giải quyết khó khăn trong vận chuyển hàng hóa đường bộ đi và đến thị trấn Sông.

Ngoài ra, đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang được triển khai thực hiện, dự kiến khởi công trong năm 2022 và cơ bản hoàn thành trong năm 2025. Xét thấy việc hoàn thiện, nâng cao năng lực khai thác các tuyến đường kết nối đô thị Sông Đốc cũng như khu vực ven biển của tỉnh với cao tốc Cần Thơ - Cà Mau là rất cần thiết, UBND tỉnh đã tổ chức lập đề xuất Dự án đường ven biển đoạn đi qua tỉnh Cà Mau, dự kiến sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài, và đã trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét; đồng thời, đã đưa danh mục Dự án nâng cấp tuyến đường Tắc Thủ - Rạch Ráng - Sông Đốc vào Chương trình nghiên cứu của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) để xem xét thực hiện đầu tư. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành trung ương, JICA và các cơ quan, đơn vị có liên quan để tranh thủ nguồn lực, từng bước đầu tư hoàn thiện các tuyến đường như nội dung kiến nghị của cử tri.

4. Một số cử tri xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời kiến nghị tỉnh đầu tư nâng cấp, mở rộng cầu Kênh Ngang và cầu Đá Bạc thuộc địa bàn ấp Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời, nhằm tạo điều kiện cho người dân và khách du lịch đi lại dễ dàng.

Cầu Kênh Ngang và cầu Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời, nằm trên tuyến đường Co Xáng - Vàm Đá Bạc, do Huyện Trần Văn Thời quản lý. Hiện nay, trên tuyến đã hoàn thành xây dựng mới cầu Kênh Đứng và cầu Cơi Năm; ngoài ra, cầu Nông Trường trên tuyến cũng đã được UBND tỉnh chủ trương giao UBND Huyện Trần Văn Thời lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng mới, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

Ngoài ra, trong khu vực còn có tuyến đường Tác Thủ - Vàm Đá Bạc do tỉnh quản lý, đã được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng toàn tuyến từ tháng 9/2021, góp phần phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đảm bảo giao thông trong khu vực, khai thác du lịch sinh thái Khu du lịch Hòn Đá Bạc, Vườn quốc gia U Minh Hạ, tạo điều kiện cho người dân trong khu vực xã Khánh Bình Tây và khách tham quan du lịch đi lại thuận tiện.

Hiện nay, do điều kiện ngân sách khó khăn nên chưa có điều kiện xem xét đầu tư xây dựng mới cầu Kênh Ngang và cầu Đá Bạc; trước mắt, yêu cầu UBND Huyện Trần Văn Thời tăng cường công tác quản lý, bảo trì 02 cầu trên để đảm bảo an toàn giao thông; UBND tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn cùng với UBND Huyện Trần Văn Thời rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, đầu tư xây dựng mới 02 cầu này trong thời gian tới khi đảm bảo được nguồn lực.

5. Một số cử tri xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi phản ánh: Khu sân chim Đầm Dơi trước đây tình cho Công ty Trường Khánh thuê 49 năm thực hiện dự án khu du lịch sinh thái từ năm 2012. Theo thông tin, nhà nước đã thu hồi dự án này, nhưng hiện nay Công ty Trường Khánh vẫn còn khai thác, sử dụng. Kiến nghị tỉnh thông tin cho cử tri biết đã thu hồi chưa, nếu chưa thì dự kiến thời gian nào.

Đối với dự án trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 413/QĐ-SKHĐT ngày 29/10/2015 chấm dứt hoạt động dự án; đồng thời, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư tại Quyết định số 458/QĐ-SKHĐT ngày 03/12/2015. Ngày 23/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 799/QĐ-UBND thu hồi đất, thu hồi rừng đối với Công ty TNHH Trường Khánh. Tuy nhiên, Công ty TNHH Trường Khánh không đồng thuận và khởi kiện Quyết định thu hồi đất, thu hồi rừng của UBND tỉnh, được TAND tỉnh thụ lý và xét xử, kết quả: Bác yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Trường Khánh về yêu cầu hủy thu hồi đất, thu hồi rừng của UBND tỉnh.

Ngày 25/5/2022, Công ty TNHH Trường Khánh kháng cáo đến TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, hiện Tòa án cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý. Sau khi có kết quả xét xử, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.

6. Một số cử tri khóm 5, Phường 6, thành phố Cà Mau phản ánh: Hiện nay, tại khu vực Hẻm Nước Ngọt (sau Sân bay Cà Mau) được Công ty Điện lực khảo sát, đo đạc để kéo điện cho người dân sinh sống trong khu vực. Để đồng bộ hệ thống điện, nước, cử tri kiến nghị tỉnh chỉ đạo Công ty Cổ phần Cấp nước khảo sát, xây dựng hệ thống cung cấp nước sinh hoạt cho người dân tại khu vực trên.

Khu vực Hẻm Nước Ngọt (đoạn từ Lý Thường Kiệt qua đường 3/2) khóm 5, Phường 6, thành phố Cà Mau hiện đã có tuyến ống cấp nước dọc theo 02 bên hẻm do Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau đầu tư. Đoạn còn lại (sau Sân bay Cà Mau) do trước đây chưa có hạ tầng hoàn chỉnh nên doanh nghiệp chưa đầu tư tuyến ống cấp nước. Hiện nay, đoạn hẻm này đã đầu tư lộ bê tông hoàn chỉnh, Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau sẽ phối hợp với UBND Phường 6 và người dân khu vực nêu trên tiến hành khảo sát, họp dân, có phương án đầu tư tuyến ống cấp nước

phục vụ nhu cầu của nhân dân trong thời gian sớm nhất.

7. Một số cử tri khóm 5, Phường 6, thành phố Cà Mau kiến nghị: Hiện nay tuyến đường Cà Mau - Đầm Dơi đã được ngành chức năng khảo sát, đo đạc, nhưng chưa triển khai thực hiện thi công dự án, nhà các hộ dân trên tuyến đường đã và đang xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được cấp phép sửa chữa. Kiến nghị tỉnh có giải pháp trong thời gian tới.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Cà Mau - Đầm Dơi (đoạn từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến cầu Xóm Ruộng) đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 31/5/2021, thời gian thực hiện năm 2021 - 2024, do Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông làm Chủ đầu tư. Hiện nay, dự án đang triển khai thi công đoạn từ cầu Hòa Trung đến cầu Xóm Ruộng, thuộc địa bàn huyện Đầm Dơi; đoạn từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến cầu Hòa Trung, thuộc địa bàn thành phố Cà Mau đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà thầu thi công; nhìn chung, dự án cơ bản đảm bảo tiến độ.

Đối với vấn đề cấp phép sửa chữa, xây dựng công trình như kiến nghị của cử tri khóm 5, Phường 6, thành phố Cà Mau: Theo quy định của Luật Xây dựng, tại đô thị chỉ có đất ở mới đủ điều kiện được xem xét cấp phép xây dựng, sửa chữa; đối với các trường hợp sửa chữa nhà nhưng không làm thay đổi kết cấu chịu lực của công trình thì không quy định phải được cấp phép. Vì vậy, đề nghị cử tri liên hệ với UBND Phường 6 để được xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể.

8. Một số cử tri Phường 8, thành phố Cà Mau kiến nghị UBND tỉnh: Quan tâm đẩy nhanh việc thực hiện tái cơ cấu sản xuất, có kế hoạch từng bước tổ chức lại sản xuất, định hướng phát triển các mặt hàng trọng điểm, tiêu biểu của địa phương; ứng dụng khoa học công nghệ tăng năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa; phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác xã, tổ hợp tác và có giải pháp hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm. Tăng cường quản lý chất lượng vật tư, hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm. Khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, ngập úng; hệ thống tiêu thoát nước chậm đầu tư, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

- Việc thực hiện tái cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác xã, tổ hợp tác và tìm đầu ra cho sản phẩm, được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo thực hiện thường xuyên và đạt được những kết quả tích cực, qua đó góp phần vào tổng sản phẩm (GRDP) khu vực nông, lâm, thủy sản năm 2020, đạt 20.746 tỷ đồng, chiếm 33% GRDP (năm 2015 (năm đầu thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp) đạt 16.460 tỷ đồng, chiếm 36%); giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp đạt 91 triệu đồng/ha (năm 2015, đạt 74 triệu đồng/ha); lợi nhuận trên diện tích đất nông nghiệp đạt 33 triệu đồng/ha (năm 2015, đạt 26 triệu đồng/ha); thu nhập lao động trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản đạt 40 triệu đồng/người (năm 2015, đạt 27 triệu đồng/người);... Bên cạnh đó, cũng còn một số hạn chế cần tiếp tục khắc phục; cụ thể như: Tổ chức lại sản xuất chưa đáp ứng được yêu cầu; hàng hóa sản xuất gắn với chuỗi giá trị còn ít và liên kết chuỗi thiếu bền vững; chất lượng hoạt động của hợp tác xã còn yếu kém, nhưng chưa khắc phục được triệt để;... Để thực hiện tốt các giải pháp phát triển nông nghiệp thời gian tới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã giao cơ quan chức năng xây dựng

Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về giải pháp đột phá phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025. Trong quá trình xây dựng, cơ quan chức năng sẽ rà soát, cập nhật các đề xuất của cử tri vào dự thảo văn bản, trình cấp thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện.

- Việc tăng cường quản lý chất lượng vật tư, hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm, được UBND tỉnh chỉ đạo và các ngành chức năng tổ chức thực hiện nghiêm túc. Riêng từ đầu năm đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức 112 đợt thanh tra, kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, phát hiện, xử lý 10 cơ sở vi phạm. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để quản lý tốt chất lượng vật tư, hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm, phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân.

- Việc phòng ngừa, khắc phục ô nhiễm môi trường, được các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; hướng dẫn các cơ sở nghiêm chỉnh chấp hành việc xây dựng, vận hành các công trình bảo vệ môi trường, vận hành xử lý nước thải đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra nguồn tiếp nhận; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; tăng cường trách nhiệm Tổ Kiểm tra liên ngành về bảo vệ môi trường, Tổ Tự quản về môi trường; khi phát hiện các điểm ô nhiễm môi trường, khẩn trương tổ chức xử lý ngay;... Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số nơi vẫn còn xảy ra. Thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên, để hạn chế ô nhiễm môi trường đến mức thấp nhất, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng như hoạt động sản xuất của người dân; đồng thời, kêu gọi người dân tích cực tham gia giám sát, khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về môi trường, thông báo ngay đến chính quyền địa phương để phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý đúng quy định.

- Về khắc phục tình trạng ngập úng và hệ thống tiêu thoát nước chậm đầu tư: Thời gian qua, các cấp, các ngành quan tâm, đầu tư hệ thống thủy lợi, kết cấu hạ tầng đô thị phục vụ đa mục tiêu, trong đó có việc tiêu thoát nước, chống ngập úng trong sản xuất và ngập úng khu vực đô thị; khai thông cống rãnh, bơm tạt nước để chống ngập úng cục bộ;... Tuy nhiên, do nguồn kinh phí có hạn, nên việc đầu tư cơ sở hạ tầng thủy lợi, hạ tầng đô thị chưa đồng bộ và đáp ứng yêu cầu thực tế của địa phương; mặt khác, một số thời điểm mưa lớn kéo dài, kết hợp triều cường dâng cao, nên việc tiêu thoát nước rất khó khăn. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng và sở, ngành địa phương, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh tìm nguồn vốn thích hợp, triển khai đồng bộ các giải pháp công trình, phi công trình, để từng bước khắc phục tình trạng ngập úng

nêu trên, góp phần phục vụ sản xuất và đời sống người dân.

9. Một số cử tri xã Trần Thới, huyện Cái Nước phản ánh: Dự án ngân hàng đất tại địa bàn ấp Đầm Cùng đã triển khai 02 năm nay nhưng không thi công, gây lãng phí tài nguyên, cỏ mọc làm mất vẻ mỹ quan. Kiến nghị UBND tỉnh có giải pháp.

Quá trình thực hiện Dự án còn vướng mắc bởi các quy định của pháp luật; UBND tỉnh đã báo cáo các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn; tuy nhiên vẫn chưa được hướng dẫn cụ thể. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng hoàn thiện Đề án Ngân hàng đất, đang xin ý kiến của các cơ quan Trung ương liên quan để trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt và triển khai thực hiện trong thời gian tới. Hiện nay, khu vực thực hiện Dự án được UBND tỉnh thống nhất đề Chi cục Đường thủy nội địa phía nam sử dụng làm nơi tập kết đất phục vụ Dự án nạo vét đảm bảo giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

10. Một số cử tri ấp Thị Tường và ấp Thị Tường B, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước phản ánh: Tuyến kênh từ Đầm Thị Tường đến chợ Rau Dừa hiện nay đã bị bồi lắng rất nhiều gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và cấp nước để phục vụ sản xuất. Kiến nghị tỉnh xem xét có giải pháp nạo vét tuyến kênh này.

11. Một số cử tri ấp Rau Dừa C và ấp Kinh Lách, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước phản ánh: Tuyến đường kênh xáng lộ xe (phía bên trái từ Rau Dừa đi Cái Nước) hiện nay nền đường rất thấp, bị ngập mỗi khi triều cường lên cao gây khó khăn cho việc đi lại cũng như ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Kiến nghị tỉnh xem xét đầu tư nạo vét thủy lợi kết hợp chống tràn với đầu tư đường giao thông nông thôn.

Việc đầu tư, duy tu, nạo vét các công trình giao thông, thủy lợi kết hợp chống tràn thời gian qua luôn được UBND tỉnh quan tâm, ưu tiên nguồn lực để thực hiện; tuy nhiên, do nguồn vốn có hạn, trong khi nhu cầu rất lớn nên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phục vụ sản xuất và đời sống của người dân. Ghi nhận 02 kiến nghị nêu trên của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND huyện Cái Nước rà soát, khảo sát, có kế hoạch nạo vét tuyến kênh từ Đầm Thị Tường đến chợ Rau Dừa và Tuyến kênh xáng lộ xe, cũng như đầu tư lộ giao thông nông thôn tuyến đường kênh xáng lộ xe, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực, nhằm phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đi lại của người dân.

12. Một số cử tri ấp Rạch Góc B, thị trấn Rạch Góc, huyện Ngọc Hiển phản ánh: Việc quản lý, khai thác rừng sản xuất như hiện nay chưa hợp lý, do hàng năm Ban Quản lý rừng có kế hoạch khai thác khoanh vùng, đối với những nơi muốn khai thác nhưng không nằm trong kế hoạch hàng năm thì không được thực hiện khai thác; đến thời điểm được khai thác rừng, thì giá trị cây rừng lại không cao, đời sống bà con gặp nhiều khó khăn. Kiến nghị tỉnh xem xét, tạo cơ chế chỉ tiêu điều chỉnh việc quản lý, hoạt động khai thác rừng cho phù hợp hơn.

Phương án Quản lý rừng bền vững đối với rừng phòng hộ và rừng sản xuất,

giai đoạn 2019 - 2025 tại Ban quản lý rừng phòng hộ Kiến Vàng, UBND tỉnh đã phê duyệt tại Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 21/8/2019. Trong đó, đã xác định rõ vị trí, diện tích khai thác rừng hàng năm đến từng lô, thửa, khoảnh, tiểu khu cụ thể. Việc điều chỉnh chỉ tiêu vị trí, diện tích khai thác rừng, trồng rừng hàng năm, Chủ tịch UBND tỉnh đã ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt (tại Công văn số 3436/UBND-NNTN ngày 08/6/2020). Do đó, nếu các hộ dân có nhu cầu điều chỉnh vị trí, diện tích khai thác rừng hàng năm, chủ động đăng ký với chủ rừng để trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, điều chỉnh theo quy định.

Trong thời gian tới, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản hướng dẫn cụ thể về thời gian, trình tự thực hiện để các chủ rừng và hộ nhận khoán thực hiện điều chỉnh chỉ tiêu vị trí, diện tích khai thác rừng, đảm bảo thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị.

13. Một số cử tri nhóm 7, thị trấn Rạch Góc; ấp Bà Phê và Nguyễn Huyền, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển phản ánh: điểm b, khoản 3, Điều 16 của Luật Lâm nghiệp năm 2017 quy định: “Nhà nước giao rừng sản xuất cho ban quản lý rừng phòng hộ đối với diện tích rừng sản xuất xen kẽ trong diện tích rừng phòng hộ được giao cho ban quản lý rừng đó”. Như vậy, các loại rừng sản xuất khác sẽ không do Ban Quản lý rừng phòng hộ quản lý. Tuy nhiên, hiện nay Ban quản lý rừng phòng hộ Kiến Vàng đang quản lý nhiều diện tích rừng sản xuất. Cử tri kiến nghị tỉnh xem xét, giao rừng sản xuất ngoài quy định nêu trên cho UBND cấp xã quản lý.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan rà soát (kể cả đất rừng do các Ban Quản lý rừng phòng hộ khác quản lý), đối chiếu quy định và tình hình thực tế địa phương, báo cáo, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

II. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

Một số cử tri xã Thới Bình, huyện Thới Bình phản ánh: Tình hình hoạt động của Trạm Y tế xã hiện nay còn nhiều khó khăn, hạn chế như: trang thiết bị còn thiếu (bộ tiểu phẫu), xuống cấp, hư hỏng (máy vi tính, máy in), không có kinh phí mua sắm, sửa chữa; địa bàn xã rộng, dân số đông, trong khi đó biên chế ít, chưa đảm bảo hoạt động, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch... Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng quan tâm, có giải pháp trong thời gian tới.

Việc đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ tốt cho hoạt động của y tế cơ sở luôn được UBND tỉnh quan tâm, đầu tư; về cơ bản, hầu hết trạm y tế các xã trên địa bàn tỉnh đều đã được đầu tư, trang cấp trang thiết bị y tế (trong đó có bộ tiểu phẫu) và trang thiết bị văn phòng tương đối đầy đủ, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân địa phương. Trong thời gian cao điểm của đợt dịch COVID-19, các vật tư, trang thiết bị tại các trạm y tế xã, trong đó có Trạm Y tế xã Thới Bình vẫn đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch và thực hiện tốt chức

năng, nhiệm vụ được giao. Riêng về nhân lực, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế rà soát, tạm thời điều động nhân lực tăng cường về Trạm y tế xã Thới Bình trong trường hợp cần thiết để đảm bảo đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân; đồng thời, yêu cầu Trạm y tế xã Thới Bình rà soát, xây dựng lại Đề án vị trí việc làm trình cấp thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở tuyển dụng theo quy định.

III. Lĩnh vực nội chính

Một số cử tri thị trấn Đầm Dơi phản ánh, kiến nghị: Huyện Đầm Dơi có địa bàn rộng, số đơn vị hành chính cấp xã bằng với thành phố Cà Mau và nhiều hơn Huyện Trần Văn Thời 02 đơn vị. Tuy nhiên, biên chế hành chính của huyện Đầm Dơi được giao thấp hơn thành phố Cà Mau và bằng với huyện Trần Văn Thời là chưa phù hợp. Kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét, giao tăng biên chế cho huyện Đầm Dơi để đảm bảo trong thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian qua việc giao biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức hành chính trong tỉnh Cà Mau nói chung và huyện Đầm Dơi nói riêng đã đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức. Hiện nay, UBND tỉnh đã phân bổ hết số biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức trong tỉnh (không còn nguồn dự phòng) nên việc bổ sung biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức có nhu cầu biên chế tạm thời chưa thực hiện được. Tuy nhiên, để giải quyết khó khăn của huyện, đề nghị UBND huyện Đầm Dơi rà soát, tổng hợp, đề nghị cấp thẩm quyền điều chỉnh Đề án vị trí việc làm cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, UBND tỉnh sẽ xem xét, trình bổ sung biên chế công chức nếu điều kiện đảm bảo.

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ và trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa X. UBND tỉnh rất mong quý vị đại biểu, các cấp chính quyền, đoàn thể khi tiếp xúc cử tri có thông báo, giải thích thêm để cử tri được biết (kèm theo Báo cáo số 349/BC-UBND và Báo cáo số 38/BC-UBND của UBND tỉnh)./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban đảng của Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND huyện, thành phố Cà Mau;
- Báo, Đài, Công TTĐT tỉnh (tuyên truyền);
- LĐVP UBND tỉnh;
- Các Phòng Khối NC-TH;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lâm Văn Bi